



ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง การบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือแก้ไขความเดือดร้อนในสภาวะแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ปัจจุบันได้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่จังหวัดลำปางและลุ่มน้ำวัง
ตอนล่าง มีหลายพื้นที่ที่มีสภาวะเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจากการรายงานล่าสุดของสำนักงานป้องกันสาธารณสุขจังหวัด
ลำปาง รายงานว่ามีหมู่บ้านเสี่ยงขาดแคลนน้ำประมาณ ๓๓๘ หมู่บ้าน และได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดลำปาง ว่ามีพื้นที่เสี่ยงอาจกระทบต่อไม้ยืนต้นที่ได้เพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัด
ลำปาง ประมาณ ๔,๑๓๑ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๘ อำเภอในจังหวัดลำปาง รวมถึงครอบคลุมในพื้นที่ ๒ อำเภอ
ในจังหวัดตาก ก็มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

จังหวัดลำปาง จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง เป็นการ
เร่งด่วน เพื่อพิจารณาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการยืนยันจาก
สำนักงานชลประทานที่ ๒ ว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำก๊วยลมและอ่างเก็บน้ำก๊วยคอกมา ประมาณ
๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่จะสามารถระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำวัง
ตอนล่างได้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติให้
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ก๊วยลม - ก๊วยคอกมา ทำการระบายน้ำปริมาณดังกล่าว โดยให้ระบายน้ำ
ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ในการนี้ จังหวัดลำปางขอให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ที่อยู่สองฝั่งลำน้ำวังเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ด้วยการขนย้าย
วัสดุ อุปกรณ์ พืชผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ ที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ โดยขนย้ายออกจาก
แนวทางน้ำภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการทุกหน่วย
ที่รับผิดชอบอาคารบังคับน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ได้ดำเนินการบริหารอาคารบังคับน้ำนั้น
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางจังหวัดและชลประทานโดยเคร่งครัด รวมถึง
ขอให้ประสานอำเภอ ท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ดำเนินการเตรียมตัวและเริ่มสูบน้ำจากแม่น้ำวังได้ตาม
วัน เวลา ที่ทางชลประทานจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่พันตรี

(อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง